

## สกอ.จี้มหาลัยแจ้งความเพชขายวุฒิการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ค. 2559

โผล่อีกแล้วเพชขายวุฒิการศึกษาทุกระดับ แอบอ้างการันตีได้รับจริง ตรวจสอบได้ ใช้งานได้ 100% แถมมีโปรโมชั่นส่งหลายใบลดได้อีก ขณะที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตโดนอ้างชื่อโรแจ้งความแล้ว “อาภรณ์” รับถามีจริงเสียชื่อเสียง จี้มหาลัยช่วยกันตรวจสอบ ดานเลขาธิการ กศน. ยืนยันวุฒิ กศน. ชื่อไม่ได้

วันนี้ ( 8 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้มีการแชร์ภาพซึ่งเป็นเพจทางเฟสบุ๊ค ทำธุรกิจขายวุฒิการศึกษา ระบุว่า เป็นของแท้และราคาถูก เมื่อคลิกเข้าไปดูรูปโฆษณาต่างๆ ก็จะพบภาพวุฒิการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเพจรับจ้างทำวุฒิการศึกษาดังกล่าว ได้โฆษณาการันตีว่าได้รับจริง ตรวจสอบได้ ใช้งานได้ 100% รวมถึงหนังสือรับรองและทรานสคริปต์ด้วย พร้อมยังมีโปรโมชั่นส่งหลายใบมีส่วนลด โดยระดับราคา เช่น วุฒิ ม.3 หากเลือกแบบ จบ กศน. ราคา 5,000 บาท หากเลือกแบบจบจากโรงเรียน ราคา 6,000 บาท ระดับม.6 หากเลือกจบ กศน. ราคา 7,000 บาท หากเลือกจบจากโรงเรียน ราคา 8,000 บาท เช่นเดียวกับ ปวช. ขณะที่ ปวส. จะขยับเป็น 9,000 บาท ทั้งยังมีรูปภาพยืนยันว่าได้สื่อสารและส่งของเป็นวุฒิปรินท์มาพร้อมกับผู้ซื้ออีกด้วย ทั้งนี้ เพชขายวุฒิปรินท์ปลอมดังกล่าว แอบอ้างมหาวิทยาลัยชื่อดังจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด โดยผู้ซื้ออินเตอร์เน็ตจำนวนมากต่างแสดงความเห็นวิจารณ์กรณีดังกล่าว

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ตลอดเวลา เพราะสร้างความเสื่อมเสียให้แก่มหาวิทยาลัยไทย ขณะนี้หากมีเรื่องอะไรทั้งดีและไม่ดีก็จะรู้กันไปทั่วโลก ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องช่วยกันตรวจสอบ และมหาวิทยาลัยไหนถูกนำชื่อมาแอบอ้างก็ต้องแจ้งความดำเนินคดี เพราะเป็นผู้เสียหายโดยตรงและไม่ต้องมารอ สกอ. ดำเนินการ

ผศ.ดร.ทัศนทากันต์ ดวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานสื่อสารและพัฒนาแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (มทรบ) กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และเกิดขึ้นบ่อยๆ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องตั้งทีมกฎหมายคอยตรวจสอบทางสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ และจะเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวแล้ว

“ ต้องยอมรับว่าการจับกุมผู้ต้องหาเหล่านี้ทำได้ยากมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นการประกาศขายทางเว็บไซต์ เมื่อมีข่าวออกมา พวกนี้ก็ปิดเพจหนีไป จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่าเป็นไฟไหม้ฟาง โดยเฉพาะประเด็นร้อนในสังคม “

ผศ.ดร.ทัศนทกานต์ กลาว

ด้านนายสุรพงษ์ จำจด

เลขานุการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)กล่าวว่า ในส่วนของ กศน.ได้มอบหมายให้ทาง กศน.จังหวัดที่ถูกแอบอ้างไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ซึ่งตนยืนยันว่าวุฒิของกศน.ไม่สามารถซื้อได้ คนที่จะได้รับวุฒิของกศน.จะต้องเรียนตามระบบของ กศน.ซึ่งมีหลายวิธี หากใครบอกว่าจ่ายเงินแล้วได้วุฒิมาโดยไม่ต้องเรียนก็บอกได้ทันทีว่าเป็นวุฒิปลอม เพราะฉะนั้นหากมีคณนำวุฒิของกศน.ไปใช้สมัครงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือบริษัทเอกชนใดและต้องการให้ กศน.ตรวจสอบก็ยินดีที่จะตรวจสอบให้

ที่มา [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.24 น.](#)